

Phối hợp ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho UBND tỉnh nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng ngư dân vi phạm các quy định trong khai thác hải sản. Nhờ thế, không có tình trạng ngư dân Thái Bình đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.



Thành quả trở về sau chuyến vươn khơi của ngư dân huyện Thái Thụy.

Từ mỗi chuyến ra khơi, ông Tạ Đình Hùng, khu 9, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đều đến Trạm Kiểm soát biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền) đăng ký kiểm chứng. Ngoài ra, cuốn nhật ký đánh bắt hải sản cũng là vật dụng đồng hành cùng ông trong suốt quá trình đi biển. Ông Hùng cho biết: Được cán bộ biên phòng tuyên truyền về các quy định bắt buộc khi hoạt động đánh bắt hải sản trên biển, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết, bảo đảm cho chuyến biển an toàn và thắng lợi. Việc đăng ký ra vào bến, địa điểm ngư trường hoạt động của phương tiện để các ngành chức năng quản lý đối với ngư dân và giúp cơ quan chức năng theo dõi nguồn gốc khai thác hải sản, vùng biển, nhật ký đánh bắt, sản lượng đánh bắt và phân loại hải sản. Cùng với đó, việc làm này còn giúp việc cứu hộ, cứu nạn khi ngư dân gặp nạn trên biển được kịp thời, nhanh chóng. Việc ghi nhật ký, chứng minh nguồn gốc hải sản, ngư trường đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngư dân phát triển nghề khai thác hải sản theo hướng bền vững.

Không chỉ có ông Tạ Đình Hùng mà hầu hết các chủ phương tiện khai thác trên địa bàn tỉnh, nhất là các chủ phương tiện đánh bắt xa bờ đều tuân thủ quy định đăng ký kiểm chứng và ghi nhật ký khai thác hải sản. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các đơn



Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện trước khi xuất cảng.

vi BĐBP trên địa bàn hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải. Thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, các đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền tại các xã, thị trấn ven biển để thông tin cụ thể những nội dung, quy định về hành nghề trên biển đối với các ngư dân và các hộ gia đình có người thân tham gia hành nghề trên biển, qua đó từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.239 tàu thuyền/3.608

ngư dân làm ăn trên biển, trong đó có 262 tàu cá công suất trên 90CV đánh bắt xa bờ. Cùng với tuyên truyền để ngư dân trong tỉnh chấp hành các quy định khi đánh bắt hải sản trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không đánh bắt, khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi hải sản, BĐBP tỉnh còn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp có tình vi phạm các quy định trong khai thác nguồn lợi hải sản trên biển; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá, đặc biệt đối với tàu đánh bắt xa bờ.

Đến nay, BĐBP tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 20 lớp tập huấn, tuyên truyền những quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp;

hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác cho hơn 1.000 lượt chủ tàu và ngư dân ba huyện Thái Thụy, Tiên Hải, Kiến Xương, Ngoài ra, các đơn vị còn cấp phát tờ rơi, 300 sổ nhật ký khai thác hải sản và tổ chức cho 519 chủ tàu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Để thực hiện mục tiêu sớm đưa thủy sản Việt Nam thoát khỏi "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu cần có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương duyên hải trong cả nước. Trung tá Phạm Tiến Luật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho rằng: Cùng với tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản trên biển thì cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản nói chung, khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài nói riêng. Đối với địa bàn đơn vị quản lý, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức tuần tra, kiểm tra trên tuyến, qua đó đã bắt, xử lý nhiều vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác nguồn lợi hải sản. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không có sổ nhật ký khai thác hải sản, không trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, không ghi nhật ký khai thác hải sản, sử dụng lưới cá có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, không có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên... Điển hình trong tháng 8/2018, trên các trình tuần tra, kiểm tra liên ngành giữa Đồn Biên phòng Cửa Lân, Đồn Biên phòng Trà Lý và Chi cục Thủy sản, các đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các chủ phương tiện gồm: Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Tinh, Đoàn Xuân Định và Nguyễn Văn Diệu, đều trú quán tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Các chủ phương tiện đã vi phạm việc sử dụng tàu cá khai thác hải sản không trang bị thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị giám sát, cứu sinh trên tàu cá theo quy định. Tổ công tác đã buộc dừng khai thác, phạt 9 triệu đồng đối với chủ phương tiện.

Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết thêm: Đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5076 của Bộ Tư lệnh BĐBP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ đến 100% đơn vị, cơ quan trực thuộc BĐBP tỉnh. BĐBP tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện tàu cá tại các cảng cá, bến cá trước khi tàu thuyền xuất bến; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ tàu thuyền tự quản trong việc gắn kết, nhắc nhở nhau khi đánh bắt hải sản.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIỀN HẢI Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động

Cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLD), thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với NLD, qua đó giúp NLD không chỉ yên tâm gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp mà còn nâng cao sự sáng tạo, nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam, chi nhánh Thái Bình có trụ sở tại khu công nghiệp Tiên Hải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh sản phẩm may mặc. Hàng tháng, số tiền lương chi trả cho 1.064 công nhân lên đến trên 6 tỷ đồng cùng hàng trăm triệu đồng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng từ khi thành lập đến nay đã hơn 8 năm Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLD theo quy định. Ông Ngô Văn Ngoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Với phương châm bảo đảm quyền lợi cho NLD là nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp, hàng năm, Công đoàn Công ty đã tham mưu với chủ sử dụng lao động thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NLD, trong đó có việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tất cả công nhân vào làm việc tại Công ty ngoài việc được quan tâm, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần, sau 1 tháng làm việc đều được BHXH, BHYT theo quy định. Việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định giúp NLD yên tâm, hăng hái chủ động vào làm việc tại Công ty là do ngoài các chế độ thu

hút NLD, Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NLD, từ đó làm động lực để bản thân tôi và NLD phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải, đến nay, toàn huyện có 181 công đoàn cơ sở với gần 7.000 đoàn viên trong tổng số 10.425 công nhân viên chức lao động. Thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thường xuyên tham mưu với chủ sử dụng lao động thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NLD theo quy định; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu những khó khăn NLD gặp phải, từ đó có hướng giải quyết tích cực, kịp thời, giúp NLD yên tâm làm việc. Ông Vũ Thái Học, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết: Nhằm thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLD, các cấp công đoàn trong huyện đã tham gia, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp..., đặc biệt chú ý đến chế độ tiền lương, tiền công, đóng nộp BHYT, BHXH cho NLD. Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Nghị định số 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị NLD và tổ chức hội nghị đối thoại với NLD tại doanh nghiệp. Kết quả có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, 21/25 đơn vị tổ chức hội nghị NLD. Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện còn tích cực phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện hướng dẫn, giải quyết chế độ 1 lần BHXH cho 576 lao động với số tiền 9,9 tỷ đồng, giải quyết chế độ thai sản cho 57 lao động với số tiền 1,291 tỷ đồng cho những lao động làm việc tại Công ty TNHH May mặc Vina Kangaroo (xã Tây Sơn, huyện Tiên Hải) bị chủ doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm, nợ lương.

Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích cho công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Hải còn luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD, thể hiện bằng việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mái ấm công đoàn, thăm hỏi, tặng quà đồng viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, tháng công nhân. Đồng thời, quan tâm đến tu nghiệp phi tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn giúp họ có đủ năng lực, phương pháp hoạt động để thực hiện tốt chức năng và giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong doanh nghiệp...

Những hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn huyện Tiên Hải thời gian qua là cơ sở để NLD tin tưởng vào tổ chức công đoàn, yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp ngày một phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG



Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam, chi nhánh Thái Bình tích cực lao động sản xuất.

TẮT ĐẠT



BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ Đột phá chất lượng khám chữa bệnh

Không chỉ tạo bước đột phá trong nâng cao chất lượng bệnh viện, các kỹ thuật mới được triển khai thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã góp phần tích cực giúp người bệnh được cứu chữa kịp thời ngay tại bệnh viện mà không phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên như trước đây.

Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư là 1 trong 3 bệnh viện tuyến huyện được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng (dự án Norred) triển khai trên địa bàn tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của dự án về nâng cấp trang thiết bị và đào tạo nhân lực, Bệnh viện đã nỗ lực đầu tư, triển khai được nhiều kỹ thuật mới. Bác sĩ Phạm Tin Trung, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để chuẩn bị nhân lực cho phát triển kỹ thuật mới, những năm qua, hàng trăm lượt cán bộ của Bệnh viện đã hỗ trợ, thay nhau đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các bệnh viện tuyến trung ương. Về trang thiết bị, với sự hỗ trợ của dự án Norred, Bệnh viện đã đưa vào sử dụng nhiều thiết bị tiên tiến, hiện đại, điển hình

như máy chụp X-quang kỹ thuật số đời mới trị giá 5 tỷ đồng thay thế hệ thống máy cũ đã lạc hậu. Với nhiều tính năng ưu việt, máy chụp mới cho kết quả nhanh, chính xác, hạn chế được lượng tia phóng xạ. Chất lượng phim rõ nét, chỉ cần một lần chụp sẽ cho hình ảnh tổng thể, tạo thuận lợi cho bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác bệnh, từ đó điều trị hiệu quả. Bệnh viện cũng đưa hệ thống máy siêu âm 4D, siêu âm đầu dò, siêu âm tim và hàng loạt máy theo dõi chỉ số sinh tồn tự động phục vụ khám chữa bệnh. Ngoài ra, để có thể tiếp nhận kỹ thuật mới từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã đầu tư xây dựng phòng mổ hiện đại, đồng bộ với khu phẫu thuật liên hoàn, khép kín. Trong phòng mổ có bàn mổ đa năng đời mới nhiều

tính năng, có hệ thống máy gây mê kèm thở hiện đại. Hệ thống mổ nội soi Full-HD có độ phân giải cao, tổng chi phí cho phòng mổ là trên 5 tỷ đồng...

Từ năm 2018, nhờ nâng cao chất lượng chuyên môn và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã tiếp nhận chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trên hàng loạt kỹ thuật mới. Bác sĩ Đoàn Trường Thi, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại của Bệnh viện cho biết: Hiện tại, hầu hết các trường hợp cấp cứu nội khoa, ngoại khoa, chuyên khoa nặng đều được xử lý hiệu quả, an toàn ngay tại Bệnh viện. Nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu trước đây phải chuyển tuyến trên thì nay đã được các bác sĩ làm chủ. Điển hình như các kỹ thuật mổ nội soi trong cắt viêm ruột thừa, cắt túi mật, các kỹ thuật sản

khoa như cắt tử cung bán toàn phần và toàn phần... đã được thực hiện thường quy. Riêng kỹ thuật mổ nội soi tuy mới triển khai được gần 2 tháng song đã có hàng trăm bệnh nhân được hưởng lợi từ dịch vụ kỹ thuật cao trong đó có nhiều ca bệnh viêm ruột thừa cấp được mổ cấp cứu và cứu sống kịp thời ngay trong những giờ đầu nhập viện.

Là bệnh viện tuyến huyện, gần thành phố, từ khi thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số bệnh nhân trên địa bàn đổ qua Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đến khám chữa bệnh ở các bệnh viện đóng hạng trên thành phố khá cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhờ chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, số người bệnh quay trở lại và đến

với Bệnh viện ngày càng đông. Hàng ngày, Khoa Khám bệnh tiếp, khám bệnh cho từ 500 - 700 lượt người, điều trị nội trú cho khoảng 220 - 250 bệnh nhân. Nhiều ca bệnh trước đây chủ động xin chuyển tuyến thì nay lại chủ động xin được ở lại điều trị tại bệnh viện.

Tại phòng khám, bà Nguyễn Thị Thanh, xã Nguyễn Xá chia sẻ: Cả nhà tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư song trước đây

thường không khám định kỳ ở đây mà lên các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Gần đây, tôi quay lại khám ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư bởi nhận thấy Bệnh viện có nhiều đổi mới cả về chất lượng khám chữa bệnh và thái độ phục vụ, được nhiều người tin tưởng, khen ngợi. Là bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp được các bác sĩ mổ cấp cứu bằng phương pháp nội soi, anh Phạm Xuân Tú, xã Nguyễn Xá xúc động: Thay vì phải chuyển

lên tuyến trên, tôi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư mổ cấp cứu kịp thời bằng phương pháp nội soi ngay trong buổi chiều nhập viện, vừa an toàn, vừa mau lành bệnh lại được quan tâm, chăm sóc chu đáo như người nhà. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và rất biết ơn y đức của y bác sĩ nơi đây.

Theo bác sĩ Phạm Tin Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư: Những nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện bước đầu đạt nhiều kết quả, được người bệnh và nhân dân ghi nhận chính là động lực để cán bộ, viên chức toàn bệnh viện tiếp tục phấn đấu đưa Bệnh viện ngày càng phát triển. Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ người bệnh như xây thêm khu nhà dinh dưỡng; mở rộng khoa phòng, tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị y tế hiện đại, ứng dụng tin học vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

HA DUNG



Máy chụp X-quang kỹ thuật số được Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đưa vào phục vụ khám chữa bệnh.